

# CON ĐƯỜNG SỐNG

9

## Dấu Hiệu Chúa Phục Lâm

**P**hần đông chúng ta ai cũng muốn biết việc gì sẽ xảy ra ngày mai. Nhưng những lời tiên đoán của loài người thường không trúng. Ngay cả các đài khí tượng, dù có những dụng cụ khoa học tối tân nhất, cũng khó đoán trúng được thời tiết trong một tuần lễ. Tuy nhiên, có một Đấng đã phán những lời tiên tri rất chính xác về tương lai. Đó là Đức Chúa Trời. Ai có thể biết sự *cuối cùng* của thế giới này hơn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới lúc ban đầu. Hơn nữa, ai có thể thấy tương lai rõ ràng hơn Đức Chúa Trời là Đấng đã có từ thuở đời đời.

### 1. NHỮNG ĐIỂM BÁO NGÀY CHÚA PHỤC LÂM RẤT GẦN

Khi Đức Chúa Giê-su quả quyết với các môn đồ rằng Ngài sẽ trở lại, họ đến gần Ngài và

hỏi rằng, “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3).

Trong Ma-thi-ơ 24 và Lu-ca 21, Đức Chúa Giê-su trả lời rõ ràng là sẽ có những “điềm lạ,” hay dấu hiệu báo cho chúng ta biết Ngài sắp tái lâm. Có những lời tiên tri khác trong Kinh Thánh cho biết tình trạng của thế giới trước ngày Chúa phục lâm. Những lời tiên tri này đang được ứng nghiệm trước mắt chúng ta, nên ta biết rằng mình đang sống trong thời kỳ cuối cùng.

Sau đây là mười dấu hiệu quan trọng cho ta thấy rằng ngày Đức Chúa Giê-su tái lâm sẽ rất gần.

### ***(1) Những Dấu Hiệu Trong Thiên Nhiên***

Đức Chúa Giê-su nói trước rằng khi Ngài gần phục lâm sẽ có những dấu hiệu trong thiên nhiên, như mặt trời trở nên tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng (Ma-thi-ơ 24:29).

Ngày 19 tháng 5 năm 1780, trên một vùng rộng lớn, lúc mười giờ sáng bỗng dưng trời trở nên tối như một đêm không trăng sao. Người ta gọi đó là “Ngày Tối tăm.” Quyển Anh ngữ Tự điển Webster viết, “Gọi như thế vì trong ngày ấy màn tối phủ khắp vùng New England. Chim hót bài ca hoàng hôn rồi biến dạng. Gà vịt vô chuồng, trâu bò về trại, và trong nhà người ta phải đốt đèn cây.”

Một tờ nhật báo tả cảnh tượng như sau, “Trong suốt ngày ấy, một màn tối tăm ảm đạm, bệnh hoạn, thê lương phủ trên vạn vật. Còn đêm hôm đó cũng không kém kinh dị và hãi hùng như bóng tối ban ngày. Tuy nhằm đêm trăng hơi tròn, nhưng người ta chẳng thấy rõ được vật gì, vì

mặt trăng trở nên đỏ như máu. Hiện tượng khác thường này khiến nhiều người sợ hãi và lo âu.”

Đức Chúa Giê-su kể tiếp những điềm khác, “Các ngôi sao từ trên trời sa xuống” (Ma-thi-ơ 24:29).

Đêm 12 rạng ngày 13 tháng 11 năm 1833, một trận sao sa rơi xuống trên mặt địa cầu. Từ *American Journal of Science* thông tin, “Không có một giây phút nào, và không có một chỗ nào trên bầu trời mà không dày đặc những ngôi sao sa ấy.”

## **(2) Sự Bất An Và Sầu Nảo Trong Thế Giới Ngày Nay**

Cách đây mười chín thế kỷ, Đức Chúa Giê-su đã nói trước tình trạng rối loạn trên thế giới như chúng ta thấy trong xã hội hiện nay. Lu-ca 21:25 chép, “Sẽ có điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.”

Những lời của Đức Chúa Giê-su thật ứng nghiệm với thế kỷ thứ hai mươi này với hai trận đại thế chiến đem lại những hậu quả khủng khiếp. Ngày nay những sự hãi hùng khác xuất hiện với bom khinh khí, bom vi trùng, hỏa tiễn nguyên tử. Kết quả là “Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía” (Lu-ca 21:26).

Theo lời tiên tri này thì tương lai của thế giới thật bi quan. Tuy nhiên Đức Chúa Giê-su cho chúng ta một niềm hy vọng. Ngài phán rằng hết thảy những biến cố bi thảm ấy sẽ là điềm báo trước sự phục lâm của Ngài. “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây” (Lu-ca 21:27).

Khi mà sự trông cậy, sự hòa bình như tiêu tan ở thế gian,

thì Đấng Christ sẽ đến. Ngài phán rằng khi nào các việc đó xảy ra, thì chúng ta hãy vui mừng, “Hãy đứng thẳng lên, ngược đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28).

Đây là một sứ điệp chứa chan hy vọng. Chúng ta hãy đứng thẳng lên vì bạn sẽ thấy giờ phút tuyệt vời ấy chính là cuộc giải phóng vĩ đại mà Đức Chúa Giê-su đã hứa. Ngài đang sửa soạn trở lại thế gian để rước bạn về nước vinh hiển của Ngài.

### **(3) Các Sự Tiến Bộ Về Giao Thông Và Kỹ Thuật**

Đa-ni-ên 12:4 nói, “Đến kỳ cuối cùng. . . Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.”

Theo câu Kinh Thánh này, thì đến thời kỳ cuối cùng, ngay trước khi Đức Chúa Giê-su trở lại, sẽ có một kỷ nguyên tiến bộ vượt bậc trong lịch sử nhân loại. Thật khó tin rằng chỉ trong vòng một trăm năm nay, thế giới đã có những tiến bộ phi thường. Đầu thế kỷ thứ hai mươi, người ta còn đi xe ngựa, giống như mười chín thế kỷ trước. Chỉ từ vài chục năm nay, người ta mới phát minh ra xe hơi, máy bay, điện thoại, hay máy điện toán. Gần hơn nữa là máy *fax* và *email*. Những tiến bộ ấy thật lạ lùng đến nỗi ngay những người sống trong thời đại này cũng không giải nghĩa được. Vì sự hiểu biết thêm lên, nên sự di chuyển cũng gia tăng.

Hàng triệu người thường xuyên di chuyển mau chóng khắp mọi nơi, bằng máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe hơi. Vận tốc phương tiện lưu thông càng ngày càng gia tăng khiến con người có thể đi xa hơn và mau hơn. Đây là bằng chứng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa phục lâm.



#### **(4) Các Thiên Tai Đồn Đập Xảy Ra**

Đức Chúa Giê-su nói rằng trước khi Ngài trở lại “sẽ có động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời” (Lu-ca 21:11). Trong thế kỷ này thiên tai xảy ra thường xuyên hơn trong những thế kỷ trước. Điều này có nghĩa là ngày Chúa phục lâm rất gần.

#### **(5) Tư Bản Tích Lũy**

Những kho báu tích lũy trên đất, số người trở nên triệu phú càng ngày càng gia tăng. Gia-cơ 5:3 có nói, “Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt!” Đây là một bằng chứng ngày phục lâm của Chúa rất gần.

#### **(6) Phong Trào Thợ Thuyền Đấu Tranh**

Gia-cơ thấy trước sự tích lũy và tập trung tư bản trong thời kỳ cuối cùng là nguyên nhân gây ra những vụ đình công của thợ thuyền. “Kìa, tiền công con gạt gạt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh” (Gia-cơ 5:4).

Sau khi đã nói trước về cuộc đấu tranh thợ thuyền là đặc tính của thời đại chúng ta, Gia-cơ khuyên nhủ, “Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi” (Gia-cơ 5:8).

#### **(7) Luân Lý Suy Đồi, Tội Ác Gia Tăng**


Kinh Thánh nói rằng trong những ngày sau rốt sẽ có nhiều tệ hại trong xã hội. “Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xác xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc. . . lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo” (II Ti-mô-thê 3:2, 4).

Lời tiên tri này cũng nói trước con cái sẽ nghịch cùng cha mẹ, con người sẽ “vô tình,” tự do luyến ái và ly dị dễ dàng, “khó hòa thuận, không tiết độ,” người ta sẽ “ưa thích sự vui chơi hơn là

yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhưn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhưn đức đó” (II Ti-mô-thê 3:3-5).

Hết thấy những điều trên cho chúng ta biết mình đang sống trong thời kỳ sau rốt, và ngày Chúa tái lâm rất gần rồi.

### ***(8) Hoạch Định Hòa Bình Nhưng Chuẩn Bị Chiến Tranh***



I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1, 2 nói rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thành linh vụt đến.” Tại các hội nghị hòa bình, các nước tuyên bố rằng không có phương pháp phòng thủ bom khinh khí và vi trùng. Họ kêu gọi hòa bình nhưng trong lúc đó họ gia tăng sản xuất vũ khí và chuẩn bị chiến tranh.

Đức Chúa Giê-su phán rằng thế gian sẽ “nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. . . . Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia” (Ma-thi-ơ 24:6, 7).

Trong thế gian tội lỗi này, chúng ta thường có chiến tranh giữa các nước. Nhưng điều mới lạ mà Đức Chúa Giê-su nói và hiện đang ứng nghiệm trong thời đại chúng ta là hai cuộc Đại Thế chiến! Chiến tranh toàn cầu thì chỉ riêng thời đại này mới có. Thật đúng như lời Kinh Thánh đã nói sẽ xảy ra trong ngày sau rốt.

### ***(9) Nhiều Christ Giả Và Tiên Tri Giả***

Tại sao chúng ta thấy có nhiều người chú ý đến các phong trào huyền bí, bói khoa? Đức Chúa Giê-su phán, “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ. . . .” (Ma-thi-ơ 24:24). Câu này nói trước trong ngày cuối cùng sẽ có dấu kỳ phép lạ để lừa dối người ta, ngay cả những người được chọn.

### ***(10) Tin Lành Được Giảng Ra Khắp Đất***

Đức Chúa Giê-su phán rằng trước khi Ngài đến “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm

chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Trong nhiều năm một nửa thế giới bị đóng kín sau những bức màn sắt, tin lành không xâm nhập được. Nhưng chỉ qua một đêm, Đông Âu đã ra khỏi bức màn sắt. Cả thế giới mở rộng cửa cho sự rao giảng tin lành.

Thật vậy, tin lành đã được giảng ra “khắp đất.” Với hệ thống truyền hình, truyền thanh và vệ tinh, tin lành đã được rao truyền khắp thế giới. Chúng ta thật sự đang sống trong thời kỳ cuối cùng.

## 2. KHI NÀO ĐỨC CHÚA GIÊ-SU SẼ TÁI LÂM?

Hết thấy mười dấu hiệu dự ngôn đã được ứng nghiệm. Điều ấy có nghĩa gì? Sau khi đã kể hết những biến cố đặc biệt sẽ xảy ra trước sự phục lâm, Đức Chúa Giê-su kết thúc bằng một câu, “Quả thật, ta nói cùng các người, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” (Ma-thi-ơ 24:34). Lời kết luận hiển nhiên quá: thế hệ sống trong thời đại những lời tiên tri này sẽ chứng kiến sự phục lâm của Đức Chúa Giê-su.



## 3. NIỀM HY VỌNG DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI

Đức Chúa Giê-su đã vạch con đường giải thoát cho chúng ta vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất cho mọi con tim đau khổ.

Một người đàn bà trụ lạc đến dự một buổi truyền giảng. Khi nghe nói về sự tái lâm rất gần của Chúa, bà rất cảm động và tin rằng chỉ trong Đức Chúa Giê-su bà mới tìm được sự bình an và hạnh phúc thật. Bà quyết định chấp nhận Ngài. Trong mấy tuần lễ sau đó, có sự thay đổi lạ lùng trong đời sống của bà. Thần

kinh bà không còn căng thẳng nữa. Những lo âu trước kia đã khiến bà trụy lạc, bây giờ tiêu tan trong niềm tin nơi Chúa. Những thói hư tật xấu như uống rượu, và làm điếm để sinh sống, nay bà từ bỏ hết. Bà đã tìm thấy nơi Đức Chúa Giê-su sự thỏa đáp những mơ ước sâu xa nhất của bà. “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước (Thi thiên 37:4).

Bạn ơi, bạn có thể đến với Chúa để nhận được sự bình an và sửa soạn cho ngày phục lâm vinh hiển của Ngài sắp đến.

**Bài Học 10 sẽ trả lời câu hỏi:**

**CHÚA LÀM GÌ KHI NGÀI TÁI LÂM?**



**The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055**  
**Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304**  
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.